



## สรุปแนวโน้มธุรกิจ

“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ  
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจในภาคใต้”  
ไตรมาส 3 ปี 2550

\*\*\*\*\*

การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการในภาคใต้ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2550 จำนวน 34 ราย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ตและพัทลุง ประกอบด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางแปรรูป 9 ราย อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 2 ราย อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง 2 ราย ประมง 4 ราย การท่องเที่ยว 11 ราย การค้า 3 ราย และอสังหาริมทรัพย์ 3 ราย สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ ในไตรมาส 3 ปี 2550 ยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง เนื่องจากการส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัว ตามความต้องการตลาดต่างประเทศที่ชะลอลงในอุตสาหกรรมยางพารา ส่วนอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นมาก และค่าเงินบาทที่แข็งตัว ภาวะการแข่งขันสูง ไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้ ประกอบกับความไม่เชื่อมั่นในสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองของผู้บริโภคและนักลงทุน ทำให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน ขณะที่การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ทั้งกระบี่ พังงาและภูเก็ต ขยายตัวดี ส่วนการจ้างงาน ยังไม่มีการเลิกจ้างงานในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาท ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการบางรายยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน

สำหรับรายละเอียดของแต่ละสาขาเศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้

### การบริโภค

การบริโภคในไตรมาส 3 ปี 2550 ชะลอตัวต่อเนื่อง ทั้งการซื้อบ้านที่อยู่อาศัย การซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ใหม่และการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มขึ้น ประกอบกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

และสถานการณ์การเมืองยังไม่ดี ทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น เน้นการเก็บออมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

### การลงทุน

การลงทุนมีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งนี้เป็นผลกระทบจากความไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง โดยแผนการลงทุนส่วนใหญ่ จะเป็นการปรับโรงงาน/กิจการเดิม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต ส่วนด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดตรังและพัทลุง อยู่ในภาวะชะลอตัว ตามภาวะเศรษฐกิจ

### การส่งออก

การส่งออกยางแผ่นรมควัน น้ำยางข้นและไม้ยางแปรรูป ชะลอตัว เนื่องจากตลาดต่างประเทศ ชะลอคำสั่งซื้อ โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกาและมาเลเซีย ประกอบกับได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งตัว และต้นทุนวัตถุดิบที่อยู่ในระดับสูง ส่วนการส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ประสบปัญหาด้านวัตถุดิบ คือ ปริมาณปลาทูน่าไม่เพียงพอ และมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง

### อุปทาน

#### เกษตร

ผลผลิตยางในไตรมาส 3 ปี 2550 คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีพื้นที่เปิดกรีดใหม่และสภาพอากาศเอื้ออำนวย ส่วนปาล์มน้ำมัน ผลผลิตใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนผลผลิตกุ้ง โดยรวมมีปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรรายย่อยบางส่วนเลิกเลี้ยงและให้บริษัทใหญ่เช่าบ่อเลี้ยงแทน ส่วนขนาดของกุ้งจะเล็กลง เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย คือช่วงเช้าอากาศจะร้อน ช่วงบ่ายฝนจะตก ทำให้กุ้งปรับตัวกับสภาพอุณหภูมิในน้ำไม่ได้ และเกิดโรค

#### อุตสาหกรรม

อัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมโดยรวมยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ โดยอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปและอาหารทะเลกระป๋อง ในบางพื้นที่ประสบปัญหาในการผลิตเนื่องจากวัตถุดิบมีราคาแพง และจากการที่ราคายางอยู่ในระดับสูง ทำให้เกษตรกรเลื่อนระยะเวลาในการโค่นต้นยาง ประกอบกับมีจำนวนโรงงานไม้ยางเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการแข่งขันกันซื้อวัตถุดิบขณะที่จีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ ชะลอคำสั่งซื้อ ส่วนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมีการใช้จ่ายกำลังการผลิตไม่เต็มที่ เนื่องจากมีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อกำลังการผลิตของโรงงาน

### การท่องเที่ยว

ภาวะการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยมีอัตราเข้าพักร้อยละ 10 เนื่องจากอยู่ในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว ส่วนที่จังหวัดกระบี่ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เกาะพีพี ส่วนจังหวัดภูเก็ต ขยายตัวดีแม้เป็นช่วงนอกฤดูกาล โดยมีอัตราการเข้าพักร้อยละ 75

### ต้นทุน ราคาสินค้า และสัดส่วนผลกำไร

ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น จากราคาวัตถุดิบ( ราคาปลาทูน่า) ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมัน และอัตราค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนต้นทุนทางการเงิน(อัตราดอกเบี้ย) มีแนวโน้มลดลง ขณะที่ราคาสินค้าและบริการ มีข้อจำกัดในปรับราคาเพิ่ม เนื่องจากธุรกิจมีการแข่งขันสูงและผู้บริโภคชะลอการซื้อ ส่งผลให้สัดส่วนผลกำไรลดลง บริษัทปรับตัวโดยลดต้นทุนการผลิต อาทิ ลดกำลังการผลิต

### แรงงาน และภาวะการจ้างงาน

ตลาดแรงงานค่อนข้างตึงตัว เนื่องจากขาดแคลนแรงงานในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีฝีมือในภาคอุตสาหกรรมยาง ประมงและก่อสร้าง ทั้งนี้ เนื่องจากราคายางพาราที่อยู่ในระดับสูง จูงใจให้แรงงานไปรับจ้างกรีดยางแทน ผู้ประกอบการแก้ปัญหาโดยใช้แรงงานต่างด้าว อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผู้ประกอบการโรงงานจะลดกำลังการผลิตลง แต่ยังไม่มีการเลิกจ้างงาน

ส่วนวิชาการ สำนักงานภาคใต้

กันยายน 2550